

# Triển khai dự án giao thông trọng điểm nối hai tỉnh Thái Bình - Hưng Yên

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ tổ chức hội nghị triển khai xây dựng tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến vào sáng ngày 9/2. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm nối hai tỉnh Thái Bình - Hưng Yên.

Tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến là cửa ngõ thứ bảy của Thái Bình hướng ra các tỉnh bạn. Điểm đầu của dự án tại nút giao giữa đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam và đường ĐT.452 thuộc địa phận huyện Hưng Hà, điểm cuối nối vào quốc lộ 38B thông qua đường ĐT.386 thuộc địa phận huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường là một trong những công trình giao thông quan trọng nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; là trục giao thông chạy dọc từ Bắc xuống Nam của hai tỉnh Thái Bình - Hưng Yên.



Phối cảnh cầu La Tiến nối hai tỉnh Thái Bình - Hưng Yên.

phía Hưng Yên gồm 13 nhịp dầm. Mô, trụ cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ cọc khoan nhồi đường kính 1,5m và cọc bê tông dự ứng lực đường kính 0,6m. Đường hai đầu cầu được thiết kế hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m, mặt đường phân xe chạy rộng 7m, lề đường gia cố mỗi bên rộng 2m, lề đất mỗi bên rộng 0,5m, vận tốc thiết kế đạt 80km/giờ. Ngoài ra, trên tuyến còn xây dựng đồng bộ các công trình thoát nước dọc đoạn qua khu dân cư, công ngang đường, kè gia cố taluy nền đường, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến và hoàn trả hệ thống kênh mương thủy lợi bảo đảm yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 680 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn

vốn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm nối hai tỉnh Thái Bình - Hưng Yên. Khi hoàn thành sẽ tạo ra diện mạo hoàn chỉnh cho mạng lưới giao thông đường bộ, rút ngắn quãng đường từ Thái Bình đi các tỉnh phía Bắc, góp phần tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh hai huyện Hưng Hà, Phù Cù và các vùng lân cận. Để thực hiện dự án, về mặt bằng cần phải giải phóng và thu hồi phía huyện Hưng Hà khoảng 14,2ha đất, trong đó 11,12ha đất nông nghiệp, 2,42ha đất phi nông nghiệp và khoảng

4.568m<sup>2</sup> đất thổ cư của 28 hộ. Về phía huyện Phù Cù phải giải phóng và thu hồi khoảng 5,7ha đất, chủ yếu là đất bãi sông và đất nông nghiệp. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang tích cực phối hợp cùng UBND hai huyện Hưng Hà, Phù Cù triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Về cơ bản đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian tới, chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ triển khai, thực hiện nghiêm biện pháp tổ chức thi công, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nếu có tình trạng trách nhiệm khẩn trương hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật.

PHẠM HÙNG

Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lễ hội xuân 2018, các cơ quan chức năng huyện Thái Thụy đã và đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng ăn uống... trên địa bàn, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở huyện Thái Thụy, nhất là ngành Y tế đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, đồng thời tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nhà hàng ăn uống... theo định kỳ, chiến dịch. Vì vậy, bước đầu đã tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về bảo đảm ATTP, đồng thời đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Năm 2017, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tuyến huyện đã kiểm tra được 175 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 134 số lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, đạt hơn 76%. Tuyến xã kiểm tra được 1.761 lượt cơ sở, trong đó có 1.353 số lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, đạt gần 77%.

Tuy nhiên, vẫn để vi phạm ATTP trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán nguy cơ xuất hiện trên thị trường các loại sản phẩm không bảo đảm về sinh ATTP, hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ là rất cao. Ông Bùi Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Y tế huyện Thái Thụy cho biết: Để bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, UBND huyện đã ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP trên địa bàn. Thời gian triển khai kế hoạch từ 18/1 - 24/3/2018. Theo đó, huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về sinh ATTP và tiến hành thanh tra, kiểm tra trên toàn địa bàn. Đối với tuyến xã, tùy theo tình hình thực tế địa phương, UBND các xã, thị trấn thành lập

# THÁI THỤY Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết



Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thái Thụy kiểm tra cơ sở sản xuất bún trên địa bàn xã Thụy Trinh.

đoàn kiểm tra liên ngành về sinh ATTP và giao cho trạm y tế chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các gia đình, tập thể tổ chức bữa ăn đông người ký cam kết bảo đảm ATTP với UBND xã.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành về sinh ATTP huyện Thái Thụy sẽ tập trung kiểm tra vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả... Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ATTP tại các chợ, chi nhánh, đại lý, nhà phân phối, nơi cung cấp số lượng lớn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó chú trọng kiểm tra những mặt hàng, nguồn hàng thực phẩm chưa rõ nguồn gốc, cơ sở có dấu hiệu vi phạm các



Đội Quản lý thị trường số 4 thu giữ hàng chục ki-lô-gam mì chính giả trong đợt kiểm tra trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh. Xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng những cơ sở vi phạm, những sản phẩm không bảo đảm ATTP để người dân biết, lựa chọn thực phẩm an toàn, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Thái Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4: Sau hơn nửa tháng ra quân, đoàn kiểm tra liên ngành về sinh ATTP huyện đã kiểm tra được hơn 40 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng ăn uống trên địa bàn huyện...

TRẦN TUẤN

# Nước sạch ở Bách Thuận

Năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát lấy mẫu nước giếng khoan của nhiều gia đình ở xã Bách Thuận (Vũ Thư) xét nghiệm và có kết luận nước giếng khoan có tỷ lệ nhiễm Asen và một số hoạt chất kim loại vượt ngưỡng rất cao - Chủ tịch UBND xã Bách Thuận Nguyễn Văn Mai cho biết.

## Nước giếng khoan nhiễm Asen, môi trường ô nhiễm

Trong khi ở nhiều địa phương người dân khai khoan giếng ở độ sâu 20 - 30m, có nơi khoan sâu 50 - 60m mới có nước thì ở Bách Thuận nông dân chỉ cần khoan trên dưới mười mét là đã có nước. Nhưng nguồn nước lại không thể dùng để ăn, uống được vì nhiễm Asen và một số hoạt chất kim loại gây hại cho sức khỏe con người. Vấn đề nước sạch trở lên cấp bách với cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bách Thuận. Chủ tịch UBND xã Bách Thuận nhấn mạnh: Đường đẹp, chợ to, nhà văn hóa rộng mà người dân đau yếu thì sẽ chẳng có gì ý nghĩa. Bách Thuận là xã thỏ mò, là làng hoa, cây cảnh, do nằm ngoài đê quốc gia nên bao đời nay người dân đã tập trung quật lập xây dựng làng xã đẹp như

những ô bàn cờ. Hệ thống giao thông dân sinh và giao thông nội đồng là một; hệ thống thủy lợi tưới, tiêu đồng nhất đều nằm cùng trong khu dân cư, sản xuất kinh tế vườn là chủ yếu. Mỗi năm người dân Bách Thuận cung cấp cho thị trường nhiều loại cây cảnh, hoa các loại. Tỷ lệ thuận với lợi ích kinh tế là nhiều người dân Bách Thuận mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh ngoài da, bệnh về mắt... Bởi mỗi năm người dân phải sử dụng rất nhiều các loại thuốc kích thích sinh trưởng cho cây, hoa và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... trong khi hệ thống mương tưới, tiêu lại quay quanh các hộ gia đình. Môi trường ô nhiễm là đương nhiên, nước giếng khoan nhiễm Asen và nhiều hoạt chất kim loại là tất yếu. Quyết tâm của lãnh đạo xã Bách Thuận là phải có nước sạch càng sớm càng tốt để dân yên lòng. Nhưng khi Công ty Xây

dựng và thương mại Xuân Phúc thực hiện đầu tư dự án nước sạch ở xã Bách Thuận đã không gặp thuận lợi do nguồn vốn hạn hẹp, những lời hứa ban đầu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân không thực hiện được, dự án bị ngưng trệ một thời gian dài. Tháng 1/2015, Công ty TNHH Cấp nước Bách Hưng Phát đã ký nhận chuyển nhượng dự án của Công ty Xây dựng thương mại và Xuân Phúc tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà máy xử lý nước mặt, cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Bách Thuận và Dũng Nghĩa. Do dự án này chỉ cấp nước cho gần 3.600 hộ (xã Bách Thuận hơn 2.200 hộ, xã Dũng Nghĩa hơn 1.300 hộ) nên Công ty TNHH cấp nước Bách Hưng Phát đã điều chỉnh công suất từ 4.500m<sup>3</sup>/ngày đêm xuống còn 2.500m<sup>3</sup>/ngày đêm, tổng vốn đầu tư trên 33 tỷ đồng. Công

ty TNHH cấp nước Bách Hưng Phát tập trung tháo gỡ khó khăn, gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đại diện Công ty xuống từng thôn họp với dân nghe dân nói và triển khai lắp đặt đường ống đúng cam kết. Đến ngày 15/8/2015, Công ty đã cấp nước sạch cho trên 98% số hộ của xã Bách Thuận và xã Dũng Nghĩa.

## Nhân dân đã yên lòng

Chúng tôi về Bách Thuận vào những ngày cuối năm Đinh Dậu, tản bộ trên con đường làng đã được bê tông hóa ở thôn Trung Hòa, thỏa mắt ngắm những vườn hoa cúc đủ màu, những cây hồng trà, bạch trà khoe vẻ căng tròn đang được bà con tập trung chăm sóc, chuẩn bị tung ra thị trường đón xuân Mậu Tuất. Dừng chân ở nhà văn hóa thôn Trung Hòa, một cán bộ cấp bốn, đây là điểm thu tiền sử dụng nước của Công ty TNHH cấp nước Bách Hưng Phát, hàng chục người dân quây quanh hai nhân viên của doanh nghiệp vui vẻ chờ nộp tiền sử dụng nước. Các ông Phạm Văn Niệm, Nguyễn Đình Rặt, Phạm Duy Hinh, Phạm Bá Xuyên và bà Phạm Thị Yên... đều nói với chúng tôi Bách Thuận có nước sạch nông dân như được đổi đời, cuộc sống làng quê văn minh hơn. Dân yên lòng không

lo sợ nước nhiễm Asen hay hóa chất. Anh Trần Tuấn Khanh nhân viên nhà máy nước cho biết: Nhà máy nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, hàng tháng các hộ dùng nước bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu, 4 năm nay chưa có hộ nào dấy dấy nợ tiền nước doanh nghiệp. Cảm tặc hóa đơn thu tiền nước từ tay anh Khanh, tôi thấy thoải mái có hộ sử dụng tới 100.000 đồng/tháng, còn phần đông chỉ 20.000 - 30.000 đồng/tháng. Anh Khanh cho biết: Cả xã Bách Thuận đếm đầu ngón tay được ít hộ dùng tới 150.000 - 200.000 đồng/tháng. Những năm đầu nhà máy nước có doanh thu thấp và đang phải bù lỗ vì các hộ dân sử dụng nước còn ít. Thời chúng thêm các hộ ở thôn Trung Hòa nói riêng và xã Bách Thuận nói chung hầu như không còn gia đình nào sử dụng nước giếng khoan để ăn, uống, tắm giặt, nước giếng khoan bây giờ chỉ dùng để tưới cây, hoa và vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, chỉ còn một số ít hộ đang sử dụng bể nước mưa ăn uống hàng ngày. Nước sạch về xã thỏ mò Bách Thuận nông dân yên lòng, nước sạch cũng liên quan đến tiêu chí môi trường của địa phương này đã và đang được giải quyết.

Tuy nhiên, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều nhà máy, công trường mọc lên khắp chỉ nơi đô thị, các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp đang dần xen về các làng quê sẽ là vấn đề ô nhiễm không khí và nếu có quan niệm rằng nước mưa từ trên trời rơi xuống là nước sạch có thể uống được ngay, chúng ta sẽ nhầm. Bởi môi trường không khí đang bị ô nhiễm, sử dụng cho ăn uống sẽ lợi bất cập hại, nước mưa kéo theo nhiều tạp chất trong không khí

như Axit sulfuric, Axit nitri... Nếu nước mưa được hứng từ mái nhà Pro xi măng thì chứa nhiều vi khuẩn có hại và có cả chất gây ung thư cho con người. Dùng nước mưa ăn uống ở thời điểm hiện tại vẫn cần phải sử dụng các thiết bị lọc nước thì mới an toàn. Cũng tại điểm thu tiền sử dụng nước thôn Trung Hòa, phòng viên ghi nhận nhiều ý kiến của người dân cho rằng chủ trương doanh nghiệp đầu tư nước sạch vào nông thôn là đúng, doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, người dân

mua và trả tiền nước từ sau đồng hồ nhưng sao các hộ lại phải đóng tiền đầu nối đường ống nước cho doanh nghiệp? Câu hỏi này hiện các doanh nghiệp nước sạch và người dân cũng như cơ quan chức năng cần tìm tiếng nói chung để bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và người sử dụng nước.

## NGUYỄN CÔNG LIÊM (Thành phố Thái Bình)

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình).



Người dân Bách Thuận nộp tiền sử dụng nước.